



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ว ๑๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการนำเข้าสู่ข้อมูลสารสนเทศ
ที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
ที่เกี่ยวข้องทราบประกาศมาตรฐานดังกล่าว และให้สถานศึกษาใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักใน
การเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๐๔/ว๘๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด
ดังทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งการนำเข้าสู่ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในลักษณะ Online ในระบบ QAMS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแก่สถานศึกษาต่อไป ดังนี้

๑.การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ เมื่อวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ มาตรฐาน ดำเนินการประเมินตนเองโดยใช้หลักการและแนวทางตามเอกสารคู่มือการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
ใหม่ จำนวน ๔ มาตรฐาน ส่วนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย
ให้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้หลักการและแนวทางการประเมินตนเอง ตามเอกสารคู่มือการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานเดิม
๑๑ มาตรฐาน

๒.การนำเข้าสู่ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ
Online ในระบบ QAMS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลตามกรอบ ๑๕ มาตรฐาน
ที่ปรากฏในระบบ QAMS ส่วนการบันทึกข้อมูลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระยะนี้ให้บันทึกร่องรอยหลักฐานตามกรอบ
๑๕ มาตรฐานไปก่อนโดยบันทึกเฉพาะรายการที่สถานศึกษามีข้อมูล ซึ่งหากสถานศึกษายังไม่มีข้อมูลในการใดให้ใส่
เครื่องหมายลบ (-) และไม่ต้องกรอกร่องรอยหลักฐานในรายการนั้นๆ ส่วนการนำส่งข้อมูลตามกรอบมาตรฐานใหม่
จำนวน ๔ มาตรฐาน จะเริ่มใช้ในระยะถัดไปซึ่ง สพฐ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

/ทั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับการนำข้อมูลจากการบันทึกในระบบมาใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลที่บันทึกตามกรอบมาตรฐานเดิม ๑๕ มาตรฐาน
(เท่าที่สถานศึกษาสามารถบันทึกได้) มาเชื่อมโยงจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามกรอบมาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐานได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล การจัดการศึกษา
โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๒๔ - ๒๕
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔/๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐